

Số: /BC-SVHTTDL

Đắk Nông, ngày tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân

Thực hiện Công văn số 690/TTr-P2, ngày 28/7/2023 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông về việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác tiếp công dân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về Luật tiếp công dân năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng và hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ được giao thực hiện công tác tiếp công dân.

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tình hình công tác tiếp công dân

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2023, thủ trưởng đơn vị đã tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng nhưng không có công dân đến khiếu nại, tố cáo.

2. Tình hình thi hành các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-Qđi//TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 05/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 08/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân,... để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Đơn vị đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-SVHTTDL, ngày 08/9/2017 về việc ban hành Quy chế và nội quy tiếp công dân; Quyết định số 107/QĐ-SVHTTDL ngày 23/5/2022 về kiện toàn Tổ tiếp dân thường xuyên; bố trí cán bộ tiếp công dân, phòng tiếp công dân và trang bị cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cho công tác tiếp công dân.

- Công khai lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Lãnh đạo Sở trên trang thông tin điện tử của cơ quan cũng như niêm yết tại phòng tiếp công dân để công dân được biết; thực hiện việc báo cáo kết quả tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định.

3. Nhận định, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch luôn chú trọng đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong thời kỳ báo cáo không phát sinh trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không có.

Trên đây là báo cáo tình hình thi hành pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác tiếp công dân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo để Thanh tra tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: VT, TTr (Th).

GIÁM ĐỐC

Lê Ngọc Quang